

Số: 391/SNNPTNT-KH

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc Hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 326/UBND-TH ngày 23/01/2018 về việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

I. Về lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng

Cử tri xã Phước Thái kiến nghị: Sớm gia cố lại bờ Sông Quao tại khu vực ruộng Cà Đú của thôn Hoài Ni, xã Phước Thái. Vì đoạn này hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng nên bà con nông dân gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển nông sản.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét và gia cố hệ thống tiêu lũ Sông Quao, huyện Ninh Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/4/2014, với tổng mức đầu tư 83,853 tỷ đồng; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất danh mục được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn đến năm 2020. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh xin Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn thực hiện, nhưng do khó khăn về nguồn vốn (do tổng mức đầu tư khá lớn) cho đến nay dự án vẫn chưa có vốn để thực hiện. Trong năm 2017 cũng không cân đối được nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, đồng thời UBND tỉnh có Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 06/7/2017, theo Quyết định về nội dung danh mục thanh toán chi phí CBĐT các dự án chưa được bố trí đủ vốn, đề nghị tạm dừng đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu gồm 09 dự án, trong đó có Dự án nêu trên; đồng thời tiếp tục đề nghị bố trí kế hoạch vốn thực hiện năm 2018 nhưng cho đến nay vẫn chưa được ghi kế hoạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu và sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện.

II. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

1. Cử tri xã Phước Thái phản ánh: Hệ thống kênh mương cấp II L4 hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng nên thường xuyên bị ngập úng ở vùng thượng lưu và thiếu nước ở vùng hạ lưu.

Trả lời:

Kênh L4 thuộc kênh chính Nam - hệ thống thủy lợi Nha Trinh Lâm Cẩm do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi quản lý, được đầu tư nâng cấp vào năm 2001 với kết cấu bằng đá chẻ. Do thời gian đưa vào sử dụng đã lâu với kết cấu đá xây (không phải bê tông cốt thép), hàng năm chỉ thực hiện nạo vét chứ không tu bổ, gia cố do nguồn kinh phí còn khó khăn, cho đến nay một số đoạn kênh đã hư hỏng xuống cấp. Trong năm 2018, chưa cân đối nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp kiên cố bằng bê tông cốt thép, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi đưa vào kế hoạch nạo vét, sửa chữa định kỳ và gia cố Bê tông cốt thép những đoạn kênh bị hư hỏng để đảm bảo đưa nước phục vụ tưới tiêu, khắc phục ngập úng ở vùng thượng lưu và thiếu nước ở vùng hạ lưu.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Thái, sẽ chỉ đạo cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi sớm tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn để nâng cấp kênh L4 thuộc kênh chính Nam theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

2. Cử tri xã Mỹ Sơn kiến nghị: Nghiên cứu, sớm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kết nối với hồ Phước Trung nhằm phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp ở cánh đồng thôn Mỹ Hiệp;

Trả lời:

Cánh đồng thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn nằm trong khu tưới của đập dâng Tân Mỹ thuộc Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (theo dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thi công). Dự án này do Ban quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 7 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư. Hiện nay hệ thống kênh chính (kết cấu bằng đường ống théo) đang triển khai thi công (đã thi công được khoảng 7,0km, năm 2018 dự kiến thi công tiếp 7,0km), sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho khu vực cánh đồng thôn Mỹ Hiệp.

3. Cử tri xã Thanh Hải phản ánh: Hồ Ông Kinh có lượng nước tích trữ rất ít trong khi nhu cầu sử dụng nước của địa phương rất lớn nên không đảm bảo được nước tưới cho nông dân địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết việc nghiên cứu, sớm có giải pháp để kết nối các hồ chứa nước trong tỉnh về địa phương;

Trả lời:

Dự án nâng cấp hồ Ông Kinh được vay vốn Ngân hàng Thế giới đầu tư từ chương trình dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, kinh phí ước khoảng 15 tỷ đồng, với mục tiêu là đảm bảo an toàn cho hồ chứa, đáp ứng đúng năng lực và hiệu

quả; đồng thời đầu tư để đón đầu cho việc kết nối liên thông Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về hồ Ông Kinh. Hiện nay dự án đang được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông qua và đang triển khai thẩm định dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) để trình thẩm định phê duyệt theo quy định và sẽ triển khai thi công sau khi Hiệp định ký kết và kế hoạch vốn đầu tư thực hiện được giao.

Đối với việc kết nối hồ Ông Kinh với hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh đã đưa vào triển khai dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (Dự án ADB8). Dự kiến nếu không có vấn đề thay đổi, thì Hiệp định được ký kết trong năm 2018, giai đoạn đầu tư thực hiện dự án từ năm 2018 -2022.

Trên đây là trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri tổng hợp thông qua đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP.HĐND tỉnh;
- UBND huyện: N.Phước, N.Hải, N.Sơn;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi;
- VP Sở: VP, KHTC, QLXDCT (thực hiện);
- Lưu VT, KH.

(NVC 16 bản)

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hoàng